

# เชอ ยม ง ริ ส

ปีที่ 14 ฉบับที่ 321 ปีภหลังประจำเดือน กรกฎาคม 2549

ราคา 15.00 บาท

## อธิการมพล.โวย เงินกู้“กรอ.”นัว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชี้เงินกู้ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่รัฐบาลให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกู้ยืมปีนี้มีข้อบกพร่องหลายอย่าง ทั้งให้แต่ค่าเล่าเรียนไม่ให้ค่าใช้จ่ายครองชีพระหว่างเรียนเหมือน กยศ.เกิดช่องว่างต้องให้เด็กหาค่าใช้จ่ายกันเอง (ข่าวต่อ น.10)

### อธิการ มพล.

(ต่อจากหน้า 1)

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยถึงจำนวนนักศึกษา มพล. ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2549 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี 1,085 คน และอนุปริญญา 44 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 24,903,800 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 53.89% จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,095 คน สาขาวิชาที่มีผู้กู้มากที่สุดคือนิติศาสตร์ 224 คน บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 113 คน ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99 คน และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 79 คน โดยจังหวัดที่มีผู้กู้มากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค์ พะเยา และอุดรธานี

อธิการบดี มพล.กล่าวด้วยว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2548 ที่ผ่านมามีผู้กู้ กยศ. ประมาณ 30% จากจำนวนนักศึกษาที่รับทั้งหมด ซึ่งแสดงว่ามีผู้กู้กรอ.มากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกรอ. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้กู้โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางครอบครัว แต่ข้อเสียคือผู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าครองชีพไม่สามารถกู้ได้เหมือน กยศ. ดังนั้น นักศึกษาจะต้องพยายามหาเอง อย่างไรก็ตามกองทุนกรอ.ปีนี้อย่างไม่มีความชัดเจนถึงตัวเลขค่าเล่าเรียนที่ให้นักศึกษาผู้ว่าครอบคลุมาใช้จ่ายส่วนใดของมหาวิทยาลัย เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บโดยอิงจากค่าเล่าเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการกองทุนกรอ.มีความชัดเจนทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะต้องแถลงให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณกรอ. ในส่วนของมหาวิทยาลัยว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง เพื่อจะได้จัดเก็บได้ถูกต้อง

“ตามหลักการกู้เงินกรอ. จะยึดค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นฐานให้นักศึกษากู้ แต่เวลานี้ตัวเลขค่าใช้จ่ายรายหัวในแต่ละสาขายังไม่มีความชัดเจน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายรายหัวที่มีอยู่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นการนำกรอ. มาใช้ทั้งที่ยังไม่มีความชัดเจน เวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็อิงจากค่าเทอมที่เก็บจากปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการจัดเก็บ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง” รศ.ดร.วันชัย กล่าว

ทางด้าน สกอ.ก่อนหน้านี้อาศัยยอดรวมทุกสถาบันของไอซีแอลปีแรก 8 แสนคน กยศ. ยอมให้ขิมก่อน 3,000 ล้าน “กิดติ” ขึ้นมาตรา 28 พ.ร.บ.งบประมาณปี 2549 เปิดช่อง โยกงบฯ ได้แต่ต้องใช้คืนภายในปี 2550

นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงยอดการขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ไอซีแอล) หรือ กรอ. ว่า ขณะนี้มีนักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการขอกู้เงินจาก ไอซีแอลจำนวนทั้งสิ้น 8 แสนคน ซึ่งเป็นนักศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมไปถึงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อีกทั้งได้มีการทบทวนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ และวงเงินที่จะเปิดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1 และนักศึกษามหาวิทยาลัยปี 1 ได้กู้ในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามที่กำหนดทั้งนี้สำหรับงบประมาณที่ กรอ.ยังขาดอีก 4.3 พันล้านบาท อันเนื่องมาจากการปรับวงเงินกู้ของ ปวส. และทางคณะกรรมการ (กรม.) ขุดรักษาการไม่สามารถอนุมัติให้ได้นั้น ขณะนี้ทราบว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะให้กองทุนยืมเงินจำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ดำเนินการต่อไป

ด้านนายกิดติ ลิมสุกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. กล่าวว่ที่ กยศ.จะแบ่งเงินมาช่วยเหลือ กรอ.ที่ยังขาดเงินงบประมาณให้กับที่ประชุม กรม.รับทราบว่า เรื่องดังกล่าวสามารถโยกย้ายเงินระหว่างกันได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดย กยศ.ได้รับงบประมาณปกติที่รัฐบาลจัดสรรให้จำนวน 25,000 ล้านบาท และยังมีเงินที่ชำระคืนจากผู้กู้จำนวน 1,880 ล้านบาทด้วย ซึ่งทาง กยศ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ และอาจช่วยเหลือได้เต็มจำนวนเงินที่ขาด ถ้า กยศ.จัดสรรเงินงบประมาณของตนเองลงตัวแล้ว แต่ทางไอซีแอลต้องใช้คืนภายในงบประมาณ 2550